



BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG HIV/ AIDS VÀ MA TÚY CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG

Trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), của Thành ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Sở GD-ĐT đã triển khai nghiêm túc và có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Bộ GD-ĐT, của thành phố và các kế hoạch liên bộ của Bộ GD-ĐT và Bộ Công an về việc tăng cường công tác giáo dục phòng, chống(PC) ma túy- AIDS, làm trong sạch môi trường trong và ngoài trường học, giảm thiểu lây nhiễm HIV/ AIDS trong trường học và góp phần cùng cộng đồng làm tốt công tác giáo dục PC AIDS.

Các phương pháp triển khai ở các trường học trong thời gian qua đã đem lại những hiệu quả đáng kể cho ngành GD-ĐT Hải Phòng trong công tác giáo dục PC ma túy- AIDS:

1. Công tác chỉ đạo:

Sở GD-ĐT thành lập ban chỉ đạo cấp sở do 1 đồng chí phó giám đốc làm trưởng ban, các thành viên là các đồng chí cán bộ, chuyên viên các phòng ban có liên quan tới các ngành học, bậc học.

Tính đến năm học 2004- 2005, 100% các trường đã có ban chỉ đạo PC ma túy- AIDS, các trường học đã xây dựng được kế hoạch giáo dục PC AIDS và các kế hoạch tổ chức các hoạt động thông tin- giáo dục- truyền thông (TT- GD- TT) một cách khoa học, cụ thể.

Mỗi năm học Sở GD-ĐT có 1 văn bản chỉ đạo hoạt động chung cho 1 năm học, 1 kế hoạch liên ngành, 1 kế hoạch tổ chức tháng cao điểm ra quân chiến dịch TT- GD- TT để chỉ đạo các trường học và các đơn vị trực thuộc thực hiện chỉ thị, nghị quyết của TƯ, thành phố về giáo dục PC ma túy- AIDS.

Hàng năm vào tháng 7, Sở phát động chiến dịch truyền thông trong hè dưới hình thức tổ chức hoạt động các câu lạc bộ sở thích, dịp củng cố, kiện toàn các Ban chỉ đạo giáo dục PC ma túy- AIDS- trong toàn ngành GD-ĐT từ cấp Sở đến cấp trường học.

Trong các năm học Sở GD-ĐT phối hợp với công an thành phố tổ chức các đợt kiểm tra, đôn

đốc, nhắc nhở các đơn vị thực hiện kế hoạch năm học. Sau mỗi đợt phát động chiến dịch, các đơn vị trường học duy trì tốt chế độ thông tin báo cáo về Ban Chỉ đạo Sở đúng tiến độ và thường xuyên.

Sau khai giảng, Ban Chỉ đạo Sở GD-ĐT kết hợp với công an thành phố, chỉ cục PC tệ nạn xã hội tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học, tổng kết khen thưởng các cá nhân và tập thể xuất sắc để kịp thời động viên, khích lệ giáo viên, học sinh tích cực tham gia thông tin giáo dục truyền thông PC ma túy- AIDS.

2. Công tác thông tin- giáo dục- truyền thông:

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo nhằm tăng cường nâng cao nhận thức của cán bộ quản lí, giáo viên, học sinh và các bậc phụ huynh về công tác PC ma túy- AIDS cho học sinh.

- Hàng năm, Sở GD-ĐT đã tổ chức các chiến dịch truyền thông theo kế hoạch của Bộ GD-ĐT một cách nghiêm túc. Sở chỉ đạo tổ chức được 30 buổi hội thảo cho cha mẹ học sinh của các trường trọng điểm bằng phương pháp tham gia tích cực.

- Hàng năm, các trường tổ chức cung cấp kiến thức về HIV/ AIDS cho cha mẹ học sinh thông qua các buổi họp phụ huynh đầu năm, giữa năm và cuối năm để cung cấp kiến thức, nâng cao nhận thức cho họ trong việc phối hợp với nhà trường giáo dục con em tránh xa ma túy, ngăn ngừa lây nhiễm HIV và biết chia sẻ với những người có HIV.

Cùng với các cuộc hội thảo, cha mẹ học sinh còn được tham gia vào các hoạt động văn hoá, văn nghệ truyền thông PC AIDS nên họ đã ủng hộ nhà trường và tạo điều kiện cho con em tham gia công tác xã hội trong tuyên truyền PC AIDS cho cộng đồng.

- Tổ chức 05 hội trại giáo dục PC ma túy- AIDS để hưởng ứng "Tháng thế giới PC AIDS". Trong hội trại các cuộc thi tìm hiểu kiến thức về ma túy- AIDS thông qua các hình thức hát múa, tiểu phẩm, hội hoá trang, xe hoa tuyên truyền... được đông đảo học sinh tham gia. Mỗi hội trại

được tổ chức từ cấp cơ sở đến thành phố thu hút hàng chục ngàn học sinh các cấp và sinh viên tham gia.

- Mỗi trường tiểu học, THCS, THPT, TCCN đều thành lập các đội xung kích truyền thông PC ma tuý- AIDS. Toàn thành phố có gần 500 câu lạc bộ xung kích mà các thành viên chủ yếu là các em học sinh tham gia.

Mỗi khi phát động tháng cao điểm chiến dịch thông tin giáo dục truyền thông, đây là lực lượng nòng cốt cho các đơn vị tham gia chiến dịch truyền thông, hoạt động của các câu lạc bộ này đã đem lại nhiều thành công tốt đẹp.

- Tổ chức chỉ đạo giảng dạy nội, ngoại khoa: Liên Sở chỉ đạo các trường thực hiện đúng chương trình của Bộ GD-ĐT về giáo dục pháp luật, giáo dục PC ma tuý- AIDS...

Đảm bảo giảng dạy tích hợp, lồng ghép các bài riêng trong các giờ Sinh vật, Địa lý, Giáo dục công dân theo chỉ đạo của Bộ GD-ĐT. Hàng chục năm toàn ngành đã thực hiện được hơn 20.000 tiết dạy nội, ngoại khoa.

Hải Phòng tổ chức cho trên 50 trường thực hiện thí điểm nội dung sách "Vi tương lai cuộc sống" vào hè 2002. Mỗi đơn vị thực hiện 1 chủ đề trong cuốn sách. Song chưa có kinh phí hội thảo nên chưa có đánh giá về nội dung sách; đã phát hành được 9.000 cuốn sách cho 2 cấp học.

Việc thực hiện cuốn sách trong năm học đối với các trường học Bộ cần có văn bản hướng dẫn cụ thể, đặc biệt quỹ thời gian thực hiện.

Các đơn vị làm tốt như trường THPT Thái Phiên, THPT Lê Hồng Phong, THPT Nguyễn Trãi, THPT Lý Thường Kiệt, THPTDL Thăng Long, THPT An Lão, THCS Quang Trung (Quận Ngô Quyền), THCS Võ Thị Sáu, THCS Tô Hiệu, THCS Ngô Quyền (Quận Lê Chân), THCS Phan Bội Châu (Quận Hồng Bàng), THCS Vạn Sơn, THCS Ngọc Hải, THCS Vạn Hương, THCS Bàng La (Thị xã Đồ Sơn), THCS Núi Đèo (Huyện Thủy Nguyên).

Nhiều hoạt động truyền thông giáo dục PC AIDS còn được lồng ghép với các hoạt động giáo dục: Sức khoẻ sinh sản vị thành niên, giáo dục dân số, giáo dục môi trường... trong trường học và các hoạt động của Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên, nội dung, hình thức phong phú hơn, có tác dụng giáo dục rất hiệu quả. Có thể khẳng định rằng các trường học ở Hải Phòng đã làm rất tốt công tác này.

Từ năm học 2000- 2001 đến năm học 2003-

2004, Sở GD-ĐT tổ chức cho các trường học thuộc quận Ngô Quyền, huyện Thủy Nguyên tham gia dự án Can thiệp quản lí HIV/ AIDS tập trung vào trẻ em Việt Nam do tổ chức cứu trợ trẻ em Anh thực hiện đã đem lại nhiều kết quả tốt.

Những kiến thức nhà trường cung cấp đã giúp cho học sinh- sinh viên nâng cao hiểu biết về công tác PC ma tuý- AIDS. Từ đó các em có thêm nhiều kĩ năng ứng phó, đối mặt với cuộc sống, trang bị cho mình những hiểu biết để tự bảo vệ bản thân, tránh xa các tệ nạn xã hội.

3. Bài học kinh nghiệm và những hạn chế cần khắc phục:

- Để có các kết quả trên, cần được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp lãnh đạo.

- Mọi công tác quán triệt nhận thức phải tới từng trường, từng giáo viên, cha mẹ học sinh, học sinh và phải được sự hưởng ứng nhiệt tình của các tổ chức xã hội để có một môi trường xã hội hoá giáo dục thực sự.

- Phối kết hợp chặt chẽ giữa các ngành có liên quan để tạo được một sức mạnh trong công tác giáo dục PC ma tuý- AIDS trong trường học.

- Tăng cường công tác kiểm tra, khen thưởng kịp thời tạo thêm nhiệt tình, trách nhiệm cho các thầy cô giáo và học sinh phấn khởi tham gia.

- Coi trọng tính tiên phong của các tổ chức Đoàn và Đội thiếu niên tiên phong trong trường học. Đây là nhân tố chủ chốt trong việc tổ chức mọi hoạt động của nhà trường.

- Đưa ra nhiều mô hình giáo dục mới, phù hợp với lứa tuổi nhằm tạo hứng thú, thu hút đông đảo học sinh tham gia.

- Tổ chức duy trì tốt các hình thức tuyên truyền với nhiều nội dung phong phú, phù hợp với từng lứa tuổi, từng cấp học là biện pháp được coi trọng một cách tích cực. Đặc biệt là tổ chức cho học sinh giao lưu truyền thông PC ma tuý, AIDS - tại các địa phương chính là tăng cường tính truyền thông có hiệu quả cao.

SUMMARY

The article presents some results obtained in preventive HIV/AIDS education by the Hai Phong City Department of Education and Training and lessons of experience gained over the past 10 years.